

ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การแก้ไขร่าง วิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัย เทคโนโลยีพาณิชยการ
ลานนา โดยใช้ชุดฝึกทักษะ

ผู้วิจัย นางสาววรรณวิสา เก่งธัญการ

ตำแหน่ง ครูผู้สอน

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ สาขาการเลขานุการ

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 98/12 หมู่ที่ 2 ถนนโพธาราม ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 เบอร์โทร 053-210057-8 โทรศัพท์ส่วนตัว
081 – 9612012 E-mail kimkimja96@gmail.com

ปีที่ทำวิจัยเสร็จ ปีการศึกษา 2/2557

ประเภทงานวิจัย ประเภทวิจัยชั้นเรียน

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การแก้ไขร่าง วิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ ของ
นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัย เทคโนโลยีพาณิชยการลานนา โดยใช้
ชุดฝึกทักษะ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การแก้ไขร่าง วิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ
ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ
ลานนา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปี
ที่ 1/5 สาขาภาษาต่างประเทศ ที่เรียนในรายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/2557 จำนวน 22 คน
โดยการใช้ชุดฝึกทักษะ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะ
อีกทั้งยังทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จากการวิจัยโดยการวิเคราะห์ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนและจากประสบการณ์การเรียน
การสอน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 พบว่านักศึกษาขาดทักษะการจดจำ
ความหมายของเครื่องหมายแก้ไขร่างที่เป็นภาษาอังกฤษ จึงได้จัดทำชุดฝึกทักษะ และนำไปใช้กับ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการทดสอบ
ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะ แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

ผลการวิจัยพบว่า จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยการใช้
ชุดฝึกทักษะ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาต่างประเทศ

มีคะแนนรวมหลังใช้ชุดฝึกทักษะ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.41 คิดเป็นร้อยละ 74.09 และก่อนใช้ชุดฝึก
ทักษะ มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.86 คิดเป็นร้อยละ 48.64 และจากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ความก้าวหน้าทางการเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขา
ภาษาต่างประเทศ มีคะแนนความก้าวหน้าทางการเรียนหลังใช้ชุดฝึกทักษะ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 2.55 เมื่อพิจารณาความก้าวหน้าทางการเรียนเป็นรายบุคคลโดยภาพรวมปรากฏว่า นักศึกษา
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้ชุดฝึกทักษะสูงขึ้น